

ฉอปดาสลัด



คณบดีสูงสุด

บันทึกข้อความ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
รับที่ 231
วันที่ 26 กพ 2561
เวลา 12.27 น.
วัน ชาติ

ส่วนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม โทร ๐๔๒-๕๕๓๒๙๑-๒

ที่ ศธ ๐๕๔๙.๙/ว ๖๕๖

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความระดับชาติ ระดับนานาชาติ

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความระดับชาติ ระดับนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัยใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แก่ผู้รับทุน และให้ผู้ที่สนใจการเขียนบทความเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอส่งรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่ระบุในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ และขอให้เข้าร่วมโครงการฯ ตามเงื่อนไขของการรับทุน โดยนักวิจัยต้องส่งบทความวิจัยหรือ manuscript มายังอีเมล research.npu@npu.ac.th ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ผู้ประสานงาน : นางสาวรัตนา สุวรรณทิพย์ (กานต์) เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๘-๘๓๒๒๔๑๕ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมตามวันเวลาดังกล่าว

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำนักงานคณบดีพิจารณา
เห็นควร ผอ.ชวาน วิจิตร
รักษาการอธิการบดี รยชช

คณบดี
นางสมภาพ คงเกษม
รท.หัวหน้าสำนักงานคณบดี
26 กพ 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา มิชะมา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับ สัญญา	หน่วยงาน/สังกัด	ชื่อ - สกุล หัวหน้าโครงการ	ชื่อเรื่อง
01	วิทยาลัยการบิณนานาชาติ	รองศาสตราจารย์ ดร. สุดา สุวรรณภิรมย์	ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของสถานบิณในในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
03	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	นางสาวพัชรวดี เฟื่องสระเกตุ	คุณภาพสังคมกับความเป็นพลเมืองของประชาชน ในจังหวัดนครพนม
04	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	นางสาวจุฑาทิพย์ แสนโท	แนวทางการสร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ :กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม
05	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	นายกาญจน์ศิริสุข	กระบวนการและการมีส่วนร่วมในการนำนโยบายโรงเรียนผู้สูงอายุไปปฏิบัติ
06	วิทยาลัยการบิณนานาชาติ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวรรณ ตีประเสริฐ	การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดศูนย์ซ่อมอากาศยานในประเทศไทย
08	วิทยาลัยการบิณนานาชาติ	นายพัชร์ ชัยรัตน์	ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานพนักงานบริการภาคพื้นของพนักงานช่างประจำและพนักงานจัดจ้างภายนอกใน 3 ท่าอากาศยานกลุ่มน้ำโขง
09	วิทยาลัยการบิณนานาชาติ	นางสาวณภัทร หงษ์วางศ์	บุคลิกภาพและการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำ
10	วิทยาลัยการบิณนานาชาติ	ดร.เนตรศิริ เรืองอรียักษ์ศักดิ์	รูปแบบความสามารถของการพัฒนาหลักสูตรด้านทรัพยากรมนุษย์ต่อการบริการบรรลุผลสำเร็จขององค์กร ในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ
11	วิทยาลัยชุมชน	นายประชาชาติ อ่อนคำ	การสร้างแบบฝึกการพัฒนาศมรรถภาพทางด้านปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รักษาประตูฟุตบอล โดยใช้เครื่องมือ (PFTSR)
12	วิทยาลัยการบิณนานาชาติ	นายเศรษฐศักดิ์ ขวัญเพชร	การศึกษาการทำงานนุ่นขนต้นตำจร
13	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	นางสาวดวงฤทัย ณ นครพนม	กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่มีผลต่อความรักในในงานของบุคลากรสายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยนครพนม
14	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	นายฉัตรชัย แสงจันทร์	การศึกษาความพร้อมของสำนักงานบัญชีในการใช้มาตรฐานทางการบัญชีเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ดร.สายทิพย์ จะ โนภาษา	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการชั่งนบการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing ของกลุ่มธุรกิจค้าส่งปลีก
16	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	นางสาวสิริวิภาพร สาดิพันธ์	พื่อนศรี โศครบูรณ : นาฎยประดิษฐ์จากตำนานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่กระบวนการสร้างสำนึกท้องถิ่น
17	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	นายสำราญ วิเศษ	การสำรวจพฤติกรรมการดื่มสุราและการสร้างรูปแบบการแก้ไขปัญหการดื่มสุรา โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และนโยบายภาครัฐ

๓.๒๒๒ สัญญา	หน่วยงาน/สังกัด	ชื่อ - สกุล หัวหน้าโครงการ	ชื่อเรื่อง
18	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	นายคงฤทธิ ฤตวงค์	ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่ง โขง มองผ่านมิติ การค้าชายแดน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ
19	วิทยาลัยการบิณนาชาติ	นางสาวขวัญดาว อุดมสิน	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางโดยเครื่องบินของผู้โดยสารกลุ่มจังหวัดตาก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)
20	สถาบันวิจัยและพัฒนา	นางสาววิไลวรรณ ไตรยราช	การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิต วิชาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม
21	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นายเฉลิมชาติ ธีระวิริยะ	การวางแผนโรงงานอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต : กรณีศึกษา โรงงานตีพิมพ์ บ้านนาอ่อน จังหวัด นครพนม
22	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	นางสาวกฤติมา จรรยาเพชร	การสำรวจความต้องการการเรียนรู้ภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดสกลนคร มุกดาหารและนครพนม
23	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	ดร. ชัชวาล แสงฤทธิ	การคัดเลือกพันธุ์มะเขือเทศต้านทานต่อโรคเหี่ยวเหลืองที่ระบาดในพื้นที่การผลิตมะเขือเทศของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
24	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นายชาญวิทย์ สุวรรณพงษ์	อุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานสำหรับเซ็นเซอร์ โนเด ไรสายเพื่อประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีแบบลอยสูง
25	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นายฤกษ์ชัย วัฒนบุญ	การปรับปรุงคุณภาพดิน โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำสุด
26	คณะครุศาสตร์	ดร. กัญญา พงศ์พิริยะวณิช	การศึกษาริบบิ้นที่ยืดหยุ่นกับพื้นฐานในภาษาไทยผู้กับภาษาไทยมาตรฐาน
27	วิทยาลัยการบิณนาชาติ	ดร. อภิญญา ศักดาศิริรัตน์	ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารถี่มีต่อการบริการของสายการบินภายในประเทศ กรณีศึกษาสายการบินต้นทุ่นต่ำในจังหวัดเชียงใหม่
29	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นายฤกษ์ชัย สวงวันศักดิ์	หุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกพืช
30	คณะคอมพิวเตอร์และการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	นางสาวอุมภาพร จินโสภา	ระบบแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม
31	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	นางสาวสุชีวา สิทธิจินดา	ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
32	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	นายสุทธิรักษ์ วิเศษสังข์	สภาพปัญหาและความต้องการในการออกกักทางเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม

หมายเลข สัญญา	หน่วยงาน/สังกัด	ชื่อ - สกุล หัวหน้าโครงการ	ชื่อเรื่อง
33	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	นางสาววิศรดา เปรมศรี	แอปพลิเคชันสำหรับทดสอบสมรรถภาพอย่างง่ายของประชากรวัยทำงาน อายุระหว่าง 17-69 ปี
34	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	นางสาวเพ็ญพักตร์ สิบศรี	แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดธุรกิจฟรอนไซส์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
35	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	นางสุพรรณิณี เจียวไกร	การจัดการการบริหารจัดการการให้บริการของผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้าวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
36	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	นางกรรณิภา สิงห์ศรี	การศึกษารูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคำแก้ว ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
37	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	นางสาวพัชรนิภา กนต์ พงษ์ขันธ์	การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยนครพนม ของนักศึกษาปริญญาตรีปีบัตรวิชาชีพชั้นสูงและการเปรียบเทียบกับแบบพยากรณ์จำนวนนักศึกษาใหม่โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
38	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	นางชอติกรก สายดิยัญญ์	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการค้าปลีกในคอมพิวเตอร้
39	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	นางสาวอภัยวรรณ จิตมาตย์	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของงานจัดสอบประจำภาคคณะคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
40	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	นางนิตาสกร พุทขวงค์	ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
41	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	นางสาว นวรัตน์ ผอบบงา	ผลของหอมแดงในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและลักษณะซากของบี๊คนื้อ
42	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	นายชาติร์ ชำนาญดี	การศึกษานี้เริ่มต้นในการตรวจเอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสชนิดที่ 1 จากค่างควาในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
43	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	นายวิชาเดช แสงบุญ	การออกแบบและสร้างทรานส์เลเตอร์ฟังก์ชันขนาดเล็ก
44	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	นายทิวานัด แก้วศรีดี	การอภิปรายเชิงโต้ตอบโดยให้ฟังถึงงานแสดงอาทิษฐ์ร่วมกับพลังงานความร็อนจากชีวมวล
45	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรี สงคราม	นายกิตติศักดิ์ มะลัย	การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนจากการปลูกยางพารา ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์สว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
46	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรี สงคราม	นางสาววิยะรัตน์ อนุวงศ์ไชย	การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ปลาต้ม ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

วิทยานิพนธ์	ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ	ชื่อเรื่อง
47 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	นางสาวอัจฉรา พิเลิศ	การศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางน้ำพักหอม
48 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	นายอภิรักษ์ ขุฒธรรม	NPU iGrowth ระบบฟาร์มต้นอ่อนทานตะวันต้นพันธุ์ด้วยระบบสมองกลฝังตัวและเทคนิค โน โดเลียนเตอร์เนตออฟฟิตส์
49 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	นางปิ่นอัมภรณ์ มะลัย	การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ที่มีกรณีศึกษาศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง จังหวัด นครพนม
50 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	นายวิชวิทย์ ดาวสว่าง	การศึกษาวิธีการลดค่าเสียหายของน้ำเชื่อมอ้อยด้วยกระบวนการทาง ไฟฟ้าเคมี
51 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	นายทัศนพงษ์ นันทน์จฉายา	การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการของนักศึกษา วิทยาลัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม
53 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	นายอภิชาติ สมสง่า	การประยุกต์รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการใช้ชุดแขนกลชุดทดลอง และโปรแกรมจำลอง
54 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	นายณัฐพงษ์ เกตวงษา	การศึกษาความเป็นไปได้ของพลังงานไฟฟ้าจากแม่เหล็กในบริเวณศึกษาคำบาศ ไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัด นครพนม
55 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	นายอดุลย์ เครือแก้ว	การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยสูงอายุผู้ช่วยเหลือตนเองอย่างอ่อนแอ
56 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	นายสมยศ สีแสนสุข	การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาการศึกษานักศึกษาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม
57 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	คุณศิริวัฒน์ แวงดีสอน	การออกแบบระบบผลิตไอน้ำสำหรับหม้อนึ่งความดันเพื่อให้เกิดจากเตาเผา 200 ลิตร
59 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	นายสิทธิศักดิ์ สมรฤทธิ	การพัฒนาหุ่นยนต์ผู้ช่วยสอน เรื่องการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
60 คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดร.แสงสุรีย์ พังแดง	อิทธิพลของขนาดมวลรวมหยกที่มีต่อคุณสมบัติของซีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุน
61 คณะครุศาสตร์	นางสาวธัญญาวดี ปินะภาโน	ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาที่ประกอบการศึกษาปริญญา สาขา วิทยาศาสตร์ คณะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ลำดับ สัญญา	หน่วยงาน/สังกัด	ชื่อ - สกุล หัวหน้าโครงการ	ชื่อเรื่อง
62	คณะครุศาสตร์	นางสาวธิติพร สวสอาด	ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ในเขตอำเภอธัญพนม จังหวัดนครพนม
63	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	นางสาววิภาดา หาล้ำบา	การสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อหลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การศึกษา ผู้ประกอบการในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร
64	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	นางสาวพัชราภรณ์ เหมะรุดีสิน	การสำรวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในเขตจังหวัดสกลนคร มุกดาหารและนครพนม
66	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	นางบุณยนุช ภูระหงษ์	บทบาทของนักบัญชีสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐต่อการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
67	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ดร.สิทธิพงษ์ อินทรายุทธ	เครื่องให้อาหารสุกรอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์arduino
68	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	นายทศพล มานะศรี	การศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนด้วยเซ็นเซอร์ตัวเก็บประจุทรงกระบอกร่วมกับวงจรกรองสัญญาณความถี่สูงผ่าน
69	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	นายบรราริปี ภูระหงษ์	แบบจำลองเครื่องคัดแยกวัสดุอัตโนมัติบนสายพานลำเลียง
70	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	สิทธิชัย เจริญราช	การออกแบบและการพัฒนาเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตามใบตัดเกี่ยวข้าว โดยใช้ใบตัดเกี่ยวข้าวที่ใช้แล้ว
71	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิน สุณีย์	เตาเผาขยะแบบไร้ควันสำหรับชุมชนขนาดเล็ก
72	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	นายพงศ์พัทธ์ มังคละศรี	เครื่องตัดถักรับระยะปลูกแก่ในการแข่งขันกีฬาเบดองแสดงผลดีจิตใจ

ปฏิทินการนำส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประเภทของรายงาน	จำนวน	การเข้าเล่ม	องค์ประกอบของรายงาน	ระยะเวลา	วันที่
1. รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (เงินงวดที่ 1 ใต้รับไม่เกิน 1 เดือนหลังลงนามในสัญญา)	3 ชุด และ CD 1 แผ่น	เย็บลวด	- รายงานความก้าวหน้า (ภาคผนวก 4) - รายงานการเงิน (ภาคผนวก 4) - ปกหน้า กระดาษสีขาว ตัวหนังสือสีดำ - หน้าปกใน - แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) โดยบรรจุไฟล์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทั้ง MS-Word และ PDF ด้วย จำนวน 3 แผ่น - รายละเอียดการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก 4)	ภายใน 3 เดือน หลังวันลงนามในสัญญา	ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จนถึง ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
2. (ร่าง) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์	3 ชุด	เย็บลวด		ภายใน 6 เดือน หลังวันลงนามในสัญญา	ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
3 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์					จนถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
3.1 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว (พร้อมเบิกเงินงวดสุดท้าย)	3 ชุด และ CD 1 แผ่น	ไสสันทากาว	- ภาคผนวก 4	หลังส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้วไม่เกิน 6 เดือน	จนถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
3.2 รายงานการใช้อะไรจากงานวิจัย (ถ้ามี)	3 ชุด	ไสสันทากาว	- ภาคผนวก 4		จนถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ

- การได้รับงบประมาณวิจัยในงวดต่อไป เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบในรายงานความก้าวหน้า
- ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากนักวิจัย ทำการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

โครงการที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ	เรื่อง	นักวิจัย	คณะ/สถาบัน
1	การศึกษาคุณลักษณะเชิงปริมาณและคุณภาพของสัตว์พื้นท้องถิ่น เพื่อเป็นดัชนีชีวภาพสำหรับประเมินสภาพมลภาวะทางน้ำของแม่น้ำโขง เขตจังหวัดนครพนม	ดร.ณัฐนันท์ เทียงธรรม	คณะเกษตรและเทคโนโลยี
2	ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลากระชังในแนวฝั่งแม่น้ำโขง กรณีศึกษา: กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังชุมชนวัดทุ่งประฆาณตำบลจากสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	ผศ.บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์	คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
3	แนวทางในการส่งเสริมความสำเร็จในการดำรงบทบาทเป็นมารดาวิญญู: กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม	น.ส.ศิริรัตน์ อินทรเกษม	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
4	การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพริกพันธุ์พื้นเมือง และการพัฒนาระบบการผลิตที่เหมาะสมในเขตจังหวัดนครพนม	ดร.ชัชวาล แสงฤทธิ์	คณะเกษตรและเทคโนโลยี
5	การจัดเส้นทางเดินรถประจำทางและกำหนดตารางเวลาที่เหมาะสม เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดนครพนม	ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนีสรา บุตรสิงขร	คณะวิศวกรรมศาสตร์
6	การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับชุมชน กรณีศึกษา บ้านชะโม้ อ.เมือง จ.นครพนม	นางสาวชนิดา ยุบลไสย์	สถาบันวิจัยและพัฒนา
7	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฝักบัว	นางภัทราวดี วงษ์วงศ์	สถาบันวิจัยและพัฒนา
8	ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการระบบและความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชน: กรณีศึกษาบ้านบึงท่อม ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	พินิจเอกกุลลาภ บุญทานัง	สถาบันวิจัยและพัฒนา
9	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในพื้นที่อนุภาคแม่น้ำโขง	ผศ.ว่าที่ร้อยตรีภูมิภัทร ชิงมา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10	การรวบรวมและสังเคราะห์งานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยนครพนม	นางสาวชนิดา ยุบลไสย์	สถาบันวิจัยและพัฒนา

กำหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความระดับชาติ ระดับนานาชาติ
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

เวลา ๐๘.๔๕ น. - ๐๙.๑๕ น.	ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๑๕ น. - ๐๙.๓๐ น.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธ์ รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวเปิดงาน
เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๔๐ น.	ขั้นตอนและวิธีการนำวารสารขึ้นสู่ระบบฐานข้อมูล ThaiJO (อาจารย์กิตติ์ธนต์ ญาณพิสิษฐ์ บรรณาธิการวารสารวิถี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)
เวลา ๑๐.๔๐ น. - ๑๐.๕๐ น.	พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๕๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	หลักการและแนวทางการเขียนบทความเพื่อให้ผลงานวิจัยได้รับการ ตีพิมพ์ (รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.	แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการ - บทความวิจัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวารการ ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรม (ITAP) (สวทช.) - บทความวิจัยสายศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

- หมายเหตุ ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการต้องส่งบทความไปยังอีเมล research.npu@npu.ac.th
ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม